

Số: 135/BC-LĐLĐ

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả năm thứ 4 thực hiện Văn bản số 1676/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm giết người.

Thực hiện văn bản số 8088/UBND-NC ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả năm thứ 4 thực hiện Văn bản số 1676/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm giết người, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần như: hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, giúp đoàn viên, CNVCLĐ tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tiếp tục đôn đốc các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở thực hiện tốt Văn bản số 15a/KH-LĐLĐ ngày 06/02/2024 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, hướng dẫn ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không” năm 2024 (không ma túy, không cờ bạc ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông); Chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS tuyên truyền tăng cường ý thức chấp hành, đạo đức, lối sống văn hóa, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mô trường văn hóa công sở, không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các công đoàn xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn chỉ đạo Tổ 35, nhóm đoàn viên nông cốt hoạt động thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ để tuyên truyền, giáo dục, đẩy lùi nguy cơ vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục

Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được các cấp công đoàn chú trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo trong đoàn viên, CNVCLĐ về các loại tội phạm hiện nay như: lòng ghép tại các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt công đoàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao... phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, phướn, pano, áp phích, tuyên truyền thông qua mạng xã hội (facebook, zalo...).

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các hoạt động lớn như: Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động Hà Tĩnh; Cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động Hà Tĩnh thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Ngày 15/8/2024 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho gần 2.600 cán bộ Công đoàn các cấp, việc tập huấn nhằm cập nhật thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, qua đó, giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, nâng cao tuyên truyền giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ tránh xa các tệ nạn xã hội, tập trung lao động sản xuất.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lòng ghép tổ chức được 25 cuộc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng... có hơn 8.000 lượt đoàn viên, người lao động được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hành trên 1.000 tờ gấp có nội dung về phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, giết người...

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp công đoàn quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên, nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, chế độ chính sách lao động nữ, pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức 116 cuộc tuyên truyền pháp luật, hơn 100 cuộc tuyên truyền về tệ nạn xã hội... với trên 12.000 lượt người tham gia; tư vấn pháp luật trực tiếp và gián tiếp cho hơn 9.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn quan tâm phối hợp với các cơ quan báo chí như Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Đài PT-TH tỉnh... đưa tin kịp thời, chính xác. Đến nay, đã có gần 50 tin, bài, video... tuyên truyền về các loại tội phạm, phòng, chống chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được đăng tải trên các Báo Hà Tĩnh, Báo Lao động, Đài PT-TH tỉnh, Trang Thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh; hàng ngàn lượt chia sẻ tin, bài, infographic tuyên truyền trên trang facebook, nhóm zalo, fanpage Công đoàn Hà Tĩnh.

Công đoàn các cấp đã xây dựng được 300 tủ sách pháp luật, các đơn vị đã bổ sung các tài liệu tuyên truyền, tờ gấp các loại, bao gồm tư vấn pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

Luật phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, các loại báo, tạp chí, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm giết người...

2.2. Kết quả xây dựng mô hình “Khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội”; Việc triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ”

Chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết thực hiện phong trào “Ba không” để hạn chế các tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm. Kết quả, 100% CĐCS (1.503/1.503 CĐCS), 98,7% đoàn viên, CNVCLĐ (70.358/71.285 người) ký cam kết. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS xây dựng mô hình điểm về phong trào “Ba không”; hiện nay, đã xây dựng 50 mô hình điểm về “Ba không” tại các CĐCS.

Công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội và tội phạm giết người được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ gắn với xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”... Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn toàn tỉnh triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, ban hành bảng chấm điểm trong đó chú trọng nội hàm việc đoàn viên, người lao động phải chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có đoàn viên, người lao động liên quan đến các tệ nạn xã hội. Năm 2024 với trên 350 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, kết quả xét bước đầu, 231 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2 năm và 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 5 năm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm giết người trong CNVCLĐ với nhiều hình thức như tập huấn, truyền thông trực tiếp, tuyên truyền miệng, phát tờ gấp, tờ rơi,... Tổ chức lồng ghép gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn các doanh nghiệp.

2. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, địa phương, như: Công an, Tư pháp, Đài PT-TH, Báo Hà Tĩnh, ... trong việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận. Tăng cường các tin, bài viết trên trang thông tin điện tử, facebook, zalo Công đoàn Hà Tĩnh về tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở liên quan đến công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người và tệ nạn xã hội...

3. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí nâng cao đời sống tinh thần trong CNVCLĐ nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương nhằm tạo không khí phấn khởi, tạo môi trường sinh hoạt vui chơi lành mạnh giúp cho CNVCLĐ tránh xa tệ nạn xã hội.

4. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh mở các lớp tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn cơ sở, đội ngũ báo cáo viên công đoàn, CNVCLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các xã phường, thị trấn về công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...

5. Các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời động viên, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên gặp khó khăn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Công an tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TG-NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đình Vân